

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.18 บาท แนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง กรอบ 33.10-33.20 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.18 บาท อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 33.14 บาท โดยเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องตามสกุลในภูมิภาค คาดกรอบระหว่างวัน 33.10 - 33.20 บาท

\*นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวกับ "บิสนิวส์" ว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.18 บาท ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่ามากที่สุดในรอบประมาณ 7 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย.ปี 60 ยังมองว่าเงินบาทยังน่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ บวกกับเงินทุนยังไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (อิมเมอร์จัน มาร์เก็ต) รวมทั้งไทย

นอกจากนี้ ตลาดการเงินยังห่วงประเด็นสงครามการค้า (Trade War) ที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้า ในอิมเมอร์จัน มาร์เก็ต

"เงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง จากกังวล Trade War และเงินไหลออก คาดว่าเงินไหลออกมีโอกาสชะลอได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำลงและมีการส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นภาพดังกล่าว คาดกรอบวันนี้ที่ 33.10 -33.20 บาท" เขากล่าว

\* ดอลลาร์แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเยนในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อช่วงปลายไตรมาส รวมทั้งการไม่มีข่าวความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและคู่ค้าสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความวิตกทางการค้ามีแนวโน้มที่จะอิทธิพลต่อตลาด ในขณะที่เทรดเดอร์มีความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ

\* สศค.เผยเศรษฐกิจไทยเริ่มกระจายตัวมากขึ้น หลังรายได้เกษตรกรฟื้นต่อเนื่องเดือนที่ 2 โตสูงสุดรอบ 13 เดือนจากราคาพืชผลเกษตรหลัก ขณะการส่งออกลงทุนภาคเอกชน การท่องเที่ยว โตต่อเนื่องมั่นใจเศรษฐกิจไทยทั้งปีโต 4.5%

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.29 จากวันศุกร์ 95.27

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,123.28 ล้านบาท

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,390.52 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.069 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS